



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๕๐๘๕

ที่ สธ ๐๙๐๒.๐๒/ ๑๓๒๐๖ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

เรียน ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เลขานุการกรม
ผู้อำนวยการ สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม/สถาบัน ในสังกัดกรมอนามัย

กองการเจ้าหน้าที่ ขอส่งสำเนาประกาศกรมอนามัย ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑๘ อัตรา รายละเอียดตามประกาศกรมอนามัยที่แนบมาพร้อมนี้

เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด กรมอนามัย จึงขอให้แจ้งข้าราชการในสังกัดทราบ หากมีผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว ขอให้พิจารณาผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ (ประกาศกรมอนามัย ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) ทั้งนี้ให้หน่วยงานส่งแบบประกอบการคัดเลือกบุคคล ต้นฉบับ จำนวน ๑ ฉบับ และสำเนา จำนวน ๑๐ ฉบับ ซึ่งประกอบด้วย

๑. แบบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก (เอกสารหมายเลข ๑)
๒. แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล (เอกสารหมายเลข ๒)
๓. แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงาน (เอกสารหมายเลข ๓)
๔. แบบแสดงรายละเอียดประกอบการพิจารณาการขอนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งฯ (เฉพาะกรณีผู้สมัครที่ต้องขอนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งฯ)

พร้อมนี้ให้ส่งถึงกองการเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อรวบรวมเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดประกาศกรมอนามัย และแบบรายการประกอบการคัดเลือกบุคคลได้ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ <http://person.anamai.moph.go.th>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกันด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายดำรง อารังเลาะห์พันธุ์)
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
กรมอนามัย

เรียน ผู้ดำเนินการสรรหา
เพื่อโปรดทราบ และรีบ
แจ้งทุกกลุ่มภารกิจ ทราบ ตั้งแต่วันที่
๑๐/๗/๒๕๖๐ จ. ๒๕.๗.๒๕๖๐

๗-๐๗๓ (ทว)
๒๔ ก.ค. ๖๐

นายแพทย์เขียวชาญ (ต้นสายธาร)

(นายจิรพันธ์ ตั้งรัฐวงศ์)

นายแพทย์เขียวชาญ (ต้นสายธาร)

ศูนย์อนามัยที่ ๑๓ กรุงเทพมหานคร
รับวันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๐
เลขที่ ๑๓๒๐๖
เวลา ๑๕.๐๐ น.

(สำเนา)

ประกาศกรมอนามัย
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมอนามัย

ด้วยกรมอนามัย มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑๘ อัตรา เพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปตามระบบคุณธรรม ได้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับตำแหน่ง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ดังต่อไปนี้

ก. ตำแหน่งที่รับสมัคร

ลำดับที่	ชื่อตำแหน่ง	ตำแหน่ง เลขที่	หน่วยงาน
๑	<u>โครงสร้างเดิม</u> นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ	๒๙	ฝ่ายพัฒนากฎหมายและอุทธรณ์ กลุ่มบริหารกฎหมายสาธารณสุข
	<u>โครงสร้างใหม่</u> นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ	๒๑๓๑	กลุ่มบริหารกฎหมายสาธารณสุข
๒	<u>โครงสร้างเดิม</u> นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ	๑๐๘	กลุ่มการเงิน กองคลัง
	<u>โครงสร้างใหม่</u> นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ	๑๑๐	กลุ่มการเงิน กองคลัง
๓	<u>โครงสร้างเดิม</u> นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ	๒๔๘	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนงาน
	<u>โครงสร้างใหม่</u> นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ	๑๓๔	กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนงาน